



ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยได้รับแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมตามโครงการอบรม จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กทุกคนมีความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานในการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

๒. โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ที่ผ่านการอบรมในโครงการที่ ๑ มาแล้วได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาการจัดประสบการณ์ และจัดทำแผนการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กตามศักยภาพตามวัยทุกด้าน

ในการนี้ ขอให้รวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจแล้วรายงานจังหวัด ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕



Handwritten signature

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒

180/55 ๑๖๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ 6497
วันที่ 19 ก.ย. 2555
เวลา 11.57

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๕๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามหลักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการภายในศูนย์ ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยได้ดำเนิน โครงการอบรม จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กทุกคนมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
๒. โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ที่ผ่านการอบรมในโครงการที่ ๑ มาแล้วได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดทำหลักสูตร พัฒนาการจัดประสบการณ์ และจัดทำแผนการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กเต็มตามศักยภาพตามวัยทุกด้าน

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การอบรมทั้ง ๒ โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สํารวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมตามโครงการ ทั้ง ๒ โครงการ และกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ แล้วรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕



สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
 ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการรวมเยาวชน
 โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๔ -๑๐๕
 โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒-๑๑๓

